

มทส.ประกาศความสำเร็จ'พลิกป่าเสื่อมโทรม' พลิกต้นองค์กรสู่หนึ่งในร้อย ม.สีเขียวระดับโลก



ย้อนไปเมื่อ 25 ปีก่อน ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 รัฐบาลมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้มากยิ่งขึ้น ในปี 2523 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมาใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยสุรนารี" เลือกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่เป็นที่ตั้ง และได้รับการสถาปนา

เป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2533

ในอดีตเมื่อ 25 ปีที่แล้วมา พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมกว้างขวางเปล่ากว้างใหญ่ไพศาลแทบใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเนื่องจากสภาพดินไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมขาดความอุดมสมบูรณ์หลังจากก่อตั้งมหาวิทยาลัยสำเร็จเริ่มมีการใช้ประโยชน์ที่ดินสร้างอาคารสถานที่เกิดขึ้นมากมายพร้อมมีการปฏิวัติทัศน์

ปลูกต้นไม้ ดูแล บำรุงรักษาให้เป็นพื้นที่สีเขียวสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าเรียนมากขึ้น เวลาผ่านไป 25 ปี จากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมกลายเป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยสีเขียวและที่ถูกต้องอันดับเป็น "หนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก"

ศ.ดร.ประสาธ สิบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า นับเป็นปีที่ 5 พอดีที่มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก เพื่อเปรียบเทียบและแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกในการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับผลของการจัดลำดับนี้ได้มาจากการคำนวณข้อมูล 6 ประเภทหลัก ทั้งสภาพแวดล้อมสถานที่ตั้ง และระบบ

สาธารณูปโภค 15% การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 21% การจัดการขยะ 18% การใช้ไม้ 10% การจัดการระบบขนส่ง 18% และการจัดการศึกษา 18% ผลปรากฏว่าในปีนี้มีมหาวิทยาลัย 360 แห่งจาก

60 ประเทศทั้งในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา เข้าร่วมจัดอันดับ โดยผลมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทยพบว่า มีมหาวิทยาลัยไทยคิดอันดับหนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกอยู่จำนวน 11 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ ดีขึ้นจากเดิมซึ่งอยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศ และจัดอยู่ในอันดับที่ 76 ของโลก ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับในการนำนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติที่ดีขึ้น.

ประเมธ เพระพินิจ / มนัส สิงหศาสตร์

